



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๓๑/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวปณณิศา ดิลกสรวิภู หรือกาญจนา เล่งน้ำจืด ผู้ร้อง อายุ ๔๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๙/๕๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนายอภิศาล ดิลกสรวิภู หรือวรกร หรือสมศักดิ์ เล่งน้ำจืด ผู้ตาย กับนางศิริประภา หรือปทุมมา ฉัตรตะ ซึ่งบิดาและมารดาอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย มีบุตรร่วมกัน ๓ คน คือ ผู้ร้อง นางสาวณภภัช ดิลกสรวิภู หรือวารภรณ์ หรือเปิ้ล เล่งน้ำจืด ปัจจุบันอายุ ๓๙ ปีเศษ และนายฐกฤต ดิลกสรวิภู หรือเกรียงไกร เล่งน้ำจืด ปัจจุบันอายุ ๓๗ ปีเศษ ในระหว่างที่นายอภิศาล ดิลกสรวิภู หรือวรกร หรือสมศักดิ์ อยู่กินเป็นสามีภริยากับนางศิริประภา หรือปทุมมา ได้ให้การรับรองผู้ร้องและน้องสาวกับน้องชายของผู้ร้องว่าเป็นบุตรของตน โดยรู้เห็นยินยอมในการแจ้งการเกิด ให้ความยินยอมในการใช้ชื่อสกุล ให้การศึกษา และดูแลเวลาเจ็บป่วย ตลอดจนพฤติการณ์แสดงออกต่อสาธารณชนและญาติพี่น้องเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าผู้ร้องและน้องสาวกับน้องชายเป็นบุตรของตน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายอภิศาล ดิลกสรวิภู หรือวรกร หรือสมศักดิ์ ได้ถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุติดเชื้อในกระแสโลหิต ภายหลังจากนายอภิศาล ดิลกสรวิภู หรือวรกร หรือสมศักดิ์ ถึงแก่ความตายแล้ว สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี จะจ่ายบำเหน็จชราภาพกรณีตายให้แก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งผู้ร้องและน้องสาวกับน้องชายได้ยื่นคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทนดังกล่าวแล้ว แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแจ้งว่า ผู้ร้องและน้องสาวกับน้องชายมิใช่ทายาทตามกฎหมาย จึงไม่สามารถจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องและน้องสาวกับน้องชายได้ ประกอบกับบิดาและมารดาของนายอภิศาล ดิลกสรวิภู หรือวรกร หรือสมศักดิ์ คือ นายตง เล่งน้ำจืด และนางแฉล้ม เล่งน้ำจืด ก็ได้ถึงแก่ความตายทั้งหมดแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้แนะนำให้ผู้ร้องมายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายก่อน และนำคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลไปแสดงจึงจะจ่ายเงินทดแทนดังกล่าวให้ได้ ในการยื่นคำร้องเป็นคดีนี้ผู้ร้องได้รับความยินยอมจากทายาทและภริยานอกสมรสของผู้ตายแล้วด้วยเหตุดังกล่าวผู้ร้องจึงมายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอภิศาล ดิลกสรวิภู หรือวรกร หรือสมศักดิ์ เล่งน้ำจืด ผู้ตาย เพื่อนำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไปดำเนินการติดต่อขอรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามกฎหมายต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายวารานนท์ วิเศษศิริ)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี